



กำหนดการ

การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยกระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจและ
การขอฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือบุคคลธรรมดา:
ทางเลือกในการเริ่มต้นใหม่ของลูกหนี้

(International Conference on Voluntary Insolvency and

SMEs or Individual Reorganization Procedure: Debtors' Option to Restart)

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๔๕ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

เวลา	กิจกรรม
๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น.	พิธีเปิดการประชุม <ul style="list-style-type: none"> นำเสนอวิดิทัศน์ที่มาของการจัดการประชุม กล่าวรายงานโดย นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวต้อนรับโดย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดการประชุมโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๐๙.๒๐ - ๐๙.๓๐ น.	ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน <ul style="list-style-type: none"> เรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมบังคับคดี ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกรมบังคับคดี ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร ผู้อภิปราย ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันผ่านจอภาพ เรียนเชิญ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันผ่านจอภาพ
๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.	หัวข้อที่ ๑ การนำเสนอ “การบังคับคดีล้มละลายบุคคลธรรมดา : หลักการพื้นฐานและแนวทางการวางแผนการชำระหนี้” <p>ผู้แทนจากธนาคารโลกนำเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดา โดยชี้ให้เห็นมาตรการพิเศษในกระบวนการฟื้นฟูกิจการสำหรับบุคคลธรรมดาที่แตกต่างไปจากมาตรการในกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยทั่วไป ผลของมาตรการดังกล่าวในการช่วยเหลือลูกหนี้โดยยังคงรักษาสิทธิประโยชน์ของบรรดาเจ้าหนี้ ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเมื่อกฎหมายอนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถร้องขอฟื้นฟูกิจการตัวเองได้ รวมทั้งการนำเสนอข้อควรรู้หรือข้อพึงระวังอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูกิจการของบุคคลธรรมดา ได้แก่ มาตรการในการสร้างสมดุลระหว่างลูกหนี้บุคคลธรรมดาและเจ้าหนี้ สิทธิและการเยียวยาเจ้าหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของบุคคลธรรมดา เป็นต้น</p> <p><u>ผู้นำเสนอ</u> Mr. Sergio Ariel Muro ผู้เชี่ยวชาญภาคการเงิน ธนาคารโลก</p>

เวลา	กิจกรรม
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	<p>หัวข้อที่ ๒ การนำเสนอ “พัฒนาการด้านกฎหมายและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของกรมบังคับคดี”</p> <p>ผู้แทนกรมบังคับคดีนำเสนอพัฒนาการด้านกฎหมายล้มละลายและกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของกรมบังคับคดี และร่างกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่กรมบังคับคดีได้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อขอให้มีการแก้ไขในส่วนของกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการฟื้นฟูสถานะของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งนำเสนอพัฒนาการการให้บริการด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของกรมบังคับคดีเพื่อยกระดับศักยภาพกระบวนการบังคับคดีและการบริการให้กับประชาชน ภายใต้พื้นฐานแนวคิด “Change Better To Be LED 5 G Plus” โดยการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ</p> <p><u>ผู้นำเสนอ</u> นางสุกัญญา บุชยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี</p>
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. (คนละ ๒๐ นาที)	<p>หัวข้อที่ ๓ การอภิปรายแบบกลุ่ม “ทางเลือกที่ ๑ ของลูกหนี้ การล้มละลายโดยสมัครใจ”</p> <p>ผู้อภิปรายจะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการล้มละลายโดยความสมัครใจของลูกหนี้ (นอกจากการชำระบัญชี) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และข้อพึงระวังของกระบวนการล้มละลายโดยความสมัครใจของลูกหนี้ รวมถึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาร่างกฎหมายล้มละลายโดยความสมัครใจของลูกหนี้ ต่อไปในอนาคต</p> <p><u>ผู้อภิปราย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดร.กนก จุลมนต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ประเทศไทย - Mr. Tadashi Wada นายความหุ้นส่วนสำนักกฎหมาย Sakuragawa Kyowa ประเทศญี่ปุ่น - Professor Xu Yangguang ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเหอหนิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน - Mr. Muhammad Ardiningrat Hidayat รองผู้อำนวยการกองจัดการทรัพย์สินมรดกและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และอธิบดีกรมการจัดการด้านบริหารงานยุติธรรม กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย <p><u>ผู้ดำเนินรายการ</u> นางสาววิจิตรา อีร์ศรีณย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกองติดตามทรัพย์สินในคดีล้มละลายและประเมินราคาทรัพย์สิน กรมบังคับคดี</p>
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.	<p>รับประทานอาหารกลางวัน</p>

เวลา	กิจกรรม
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.	<p>หัวข้อที่ ๔ การนำเสนอ “พัฒนาการกฎหมายฟื้นฟูกิจการ เพื่อจุดประเด็นการพัฒนากฎหมายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน”</p> <p>การนำเสนอเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการประเภทต่างๆ ได้แก่ การฟื้นฟูกิจการทั่วไป การฟื้นฟูกิจการขนาดย่อม การฟื้นฟูกิจการของบุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ และเงื่อนไขสำคัญที่ควรคำนึงถึงรวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป</p> <p><u>ผู้นำเสนอ</u> นายเอื้อน ขุนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ</p>
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (คนละ ๑๕ นาที)	<p>หัวข้อที่ ๕ การอภิปรายแบบกลุ่ม “ทางเลือกที่ ๒ ของลูกหนี้ การฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกหนี้ SMEs และสำหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดา”</p> <p>ผู้อภิปรายจะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับมุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกหนี้ SMEs และสำหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และข้อพึงระวังของกระบวนการการฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกหนี้ SMEs และสำหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดา รวมถึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาร่างกฎหมายฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกหนี้ SMEs และสำหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดาต่อไปในอนาคต</p> <p><u>ผู้อภิปราย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดร.กนก จุลมนต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ประเทศไทย - Mr. Tadashi Wada ทนายความหุ้นส่วนสำนักกฎหมาย Sakuragawa Kyowa ประเทศญี่ปุ่น - Professor Xu Yangguang ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเหอหนิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน - Professor Dr. Rodrigo Rodriguez หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลด้านการชำระหนี้และล้มละลาย กรมยุติธรรมและตำรวจแห่งสมาพันธ์รัฐสวิส ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลูเซิร์น - Ms. Tan Yu-Wen ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลายของหุ้นส่วนบริษัท สำนักการบังคับคดีล้มละลายและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กระทรวงกฎหมาย สาธารณรัฐสิงคโปร์ <p><u>ผู้ดำเนินรายการ</u> นางสาวณภัค บัณพรพงษ์ นิติกรปฏิบัติการ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี</p>

เวลา	กิจกรรม
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.	<p>หัวข้อที่ ๖ การนำเสนอ “พัฒนาการกฎหมายล้มละลายของบุคคลธรรมดาในมุมมองของสหราชอาณาจักรและองค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ”</p> <p>ผู้แทนจากองค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ (International Association of Insolvency Regulators: IAIR) นำเสนอพัฒนาการของกฎหมายล้มละลายของบุคคลธรรมดาและสาเหตุที่สมควรมีการแก้ไขกฎหมายในสหราชอาณาจักร</p> <p><u>ผู้นำเสนอ</u></p> <p>Mr. Paul Bannister หัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านการบังคับคดีล้มละลายแห่งสหราชอาณาจักร</p>
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<p>หัวข้อที่ ๗ การนำเสนอ “พัฒนาการของการล้มละลายของบุคคลธรรมดาในปี ๒๕๖๖ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน และสาธารณรัฐคาซัคสถาน”</p> <p>การนำเสนอทิศทางการพัฒนาการของกฎหมายการล้มละลายของบุคคลธรรมดาในช่วงปีที่ผ่านมา และกฎหมายการล้มละลายของบุคคลธรรมดาใหม่ล่าสุดที่บังคับใช้ ได้แก่กฎหมายการล้มละลายของบุคคลธรรมดาของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน และสาธารณรัฐคาซัคสถาน รวมถึงนำเสนอผลที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มบังคับใช้ระบบการล้มละลายของบุคคลธรรมดาในเมืองเสินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p><u>ผู้นำเสนอ</u></p> <p>Professor Jason Kilborn ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก</p>
๑๖.๓๐ - ๑๖.๔๕ น.	<p>พิธีปิดการประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> • กล่าวปิดการประชุมโดย <p>นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี</p>

พิธีกร นางสาวรัชชินี ชื่นภักดี นิติกรปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี

หมายเหตุ: ดำเนินการประชุมด้วยภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามแปลภาษาไทย และกำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้